



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมหาหงส์ ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามผลคะแนน ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในประกาศ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ข้อ ๑๓ และข้อ ๓๐ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศนี้ ต้องอยู่ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่บรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จึงโอนไป องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือส่วนราชการอื่นได้ อย่างไรก็ตาม ถ้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง

ที่สอบได้

อนึ่ง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ ครั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครแล้ว หากปรากฏภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่หลักเกณฑ์กำหนดไว้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก หรือพิจารณายกเลิกการบรรจุและแต่งตั้ง กรณีที่ได้บรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พลตำรวจโท 
(ตำรวจวิทย์ ชูประจักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ
ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย
(แบบทำยประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์

ที่	ชื่อ - สกุล	เลข ประจำตัว สอบ	ลำดับที่ได้รับ การคัดเลือก	หมายเหตุ
๑	นายอนุวัฒน์ พุ่มพิกุล	๐๑	๐๑	ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี (วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี หากไม่ไปรายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับ การบรรจุและแต่งตั้ง - และหากต้องการทราบข้อมูล เพิ่มเติม สามารถสอบถาม รายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๙๗๕ ๘๙๔๐ ต่อ ๔๑๐ ในวันและเวลาราชการ

